



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวิชาการและประเมินบุคคล โทร. ๒๘๐๒, ๒๘๐๔ นส 408  
 ที่ สบค ๓๘๖๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กม 01735/34ก.พ.66  
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ๐๙/494  
 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และสถาบัน

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ดังรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบทั่วกัน และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://hr.rid.go.th> หัวข้อ “คำสั่ง/ประกาศ”

(นางสาวจิราภรณ์ แสงโสธ)

ว.ก.บค. รักษาการในตำแหน่ง ผว.บค.

ปฏิบัติราชการแทน ผส.บค.

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.ช.ภาค ทน.๑-๙ บอ. และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวอรุญา เขียวคุณา)

ผย.ศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ท.บอ.

๒๔ ก.พ.๖๖



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบให้ผู้มีอำนาจสั่ง  
บรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ไว้แล้ว นั้น


บัดนี้ ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน  
บุคคล ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ดังรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลจะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ  
และหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง  
หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประพิศ จันทร์มา)

อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
(แบบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการศึกษาประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	สำนักงานชลประทานที่ ๔ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา) นายพูนเพิ่ม อินเสียง	วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๕๙)	๑. การประยุกต์ใช้โค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด (Reservoir Operation Rule Curve) เพื่อการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนในภาวะวิกฤต (พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๒. การวิเคราะห์สภาพความพร้อมใช้งานเบื้องต้นของอาคารชลประทานหลักก่อนฤดูฝนในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕)	๑. นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์  ๒. นายพงษ์พัฒน์ ยมเกิด  ๓. นายพูนเพิ่ม อินเสียง	- ทำหน้าที่ ให้ความแนะนำในการประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ สัดส่วนผลงานร้อยละ ๒๐  - ทำหน้าที่ ให้ความแนะนำในการตรวจสอบปริมาณน้ำฝน น้ำท่า และประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สัดส่วนผลงานร้อยละ ๒๐  - ทำหน้าที่ ติดตามสภาพอากาศ จัดทำข้อมูลเพื่อประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และร่วมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ สัดส่วนผลงานร้อยละ ๖๐	
				๑. นายบุญธรรม ปานเยี่ยมโกษ	- ทำหน้าที่ ให้ความแนะนำในการพิจารณาหลักเกณฑ์ การตรวจสอบสภาพอาคาร และการวางแผน การตรวจสอบสภาพอาคาร สัดส่วนผลงานร้อยละ ๓๐	 Sumit Gom

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
(แบบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ตรงอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการศึกษาประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน อันดับ	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
			๓. การศึกษาโครงการเบื้องต้น โครงการปรับปรุง ท่อระบายน้ำ กลางคลอง 1R-MC กม.๒๕+๓๘๐ พร้อมอาคารประกอบและตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองงุม ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๕)	๒. นายพูนเพิ่ม อันดับ ๑. นายอัครเดช อันดับ	- ทำหน้าที่ จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนน ตรวจสอบ สภาพอาคาร และจัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบ สภาพอาคารชลประทาน สัดส่วนผลงานร้อยละ ๗๐ - ทำหน้าที่ ให้ข้อมูลในการวางโครงการ แผนการ เพาะปลูกพืชในพื้นที่ สัดส่วนผลงานร้อยละ ๒๐	
	ข้อเสนอแนวคิด		- การพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศในการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชลประทานในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๔	๒. นายพูนเพิ่ม อันดับ	- ทำหน้าที่ เป็นผู้พิจารณาโครงการเบื้องต้นด้าน วิศวกรรมและจัดทำเล่มรายงานการศึกษาโครงการ เบื้องต้น สัดส่วนผลงานร้อยละ ๘๐	

